

## บทอ่านที่ 1

อพ 2:1-10

พี่น้อง ท่านทั้งหลายตายแล้วเพราะการล่วงละเมิดและเพราะบาป ครั้งหนึ่งท่านเคยดำเนินชีวิตตามโลกีย์วิสัย อยู่ในอำนาจเทพนิกรเจ้าผู้ปกครองชั้นบรรยากาศ คือจิตที่ทำงานอยู่ในมนุษย์ที่ไม่ยอมเชื่อฟัง เราทุกคนก็เคยประพฤตินั้นในอดีต ปล่อยตนตามราคะตัณหา ปฏิบัติตนตามความต้องการและความคิดโดยธรรมชาติฝ่ายต่ำ เราจึงน่าจะถูกพระเจ้าลงโทษเช่นเดียวกับคนอื่น แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเรา เมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิด พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสตเจ้า ท่านได้รับความรอดพ้นก็เพราะพระหรรษทานพระเจ้าโปรดให้เรากลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเยซู โปรดให้เราเป็นที่นั่งในสวรรค์พร้อมกับพระคริสตเจ้า เพื่อจะทรงแสดงพระหรรษทานอันอุดมเหลือล้นของพระองค์แก่มนุษย์ทุกยุคสมัยในอนาคต โดยทรงพระกรุณาต่อเราในพระคริสตเยซู ท่านได้รับความรอดพ้นเพราะพระหรรษทานอาศัยความเชื่อ ความรอดพ้นนี้มีได้มาจากท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า มิได้มาจากการกระทำใด ๆ ของท่าน เพื่อมิให้ใครอวดตนได้ เราเป็นผลงานของพระองค์ ถูกสร้างมาในพระคริสตเยซูเพื่อให้ประกอบกิจการดี ซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดล่วงหน้าให้เราปฏิบัติ

## พระวรสาร

ลก 12:13-21

เวลานั้น ประชาชนคนหนึ่งทูลพระเยซูเจ้าว่า ‘พระอาจารย์ โปรดบอกพี่ชายข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าเถิด’

พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ‘มนุษย์เอ๋ย ใครตั้งเราเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้แบ่งมรดกของท่าน แล้วพระองค์ตรัสกับคนเหล่านั้นว่า ‘จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภทุกชนิด เพราะชีวิตของคนเราไม่ขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเขา แม้ว่าเขาจะมั่งมีมากเพียงใดก็ตาม’

พระองค์ยังตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังอีกว่า ‘เศรษฐีคนหนึ่งมีที่ดินที่เกิดผลดีอย่างมาก เขาจึงคิดว่า “ฉันจะทำอะไรดี ฉันไม่มีที่พอจะเก็บพืชผลของฉัน” เขาคิดอีกว่า “ฉันจะทำอย่างนี้ จะรื้อยุ้งฉางเก่าแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเดิม จะได้เก็บข้าวและสมบัติทั้งหมดไว้ แล้วฉันจะพูดกับตนเองว่า “ดีแล้ว เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปี จงพักผ่อน กินดื่มและสนุกสนานเถิด”

แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “คนโง่เอ๋ย คินนี้ เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไป แล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้จะเป็นของใครเล่า คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนเองแต่ไม่เป็นคนมั่งมีสำหรับพระเจ้า ก็จะเป็นเช่นนี้”



ข้อคิด

นักบุญเปาโลเตือนเราให้คิดถึงการทำตามราคะตัณหาในอดีต แต่พระเจ้าได้ช่วยเราให้รอดอาศัยพระเมตตาในพระคริสต์ ความรอดเป็นของประทานจากพระเจ้า มิใช่จากการกระทำใด ๆ ของเรามนุษย์ ซึ่งเราต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอ

ในพระวรสาร พระคริสตเจ้าทรงเตือนเราให้ระวังตัวจากความโลภทุกชนิด เพราะชีวิตไม่ขึ้นกับทรัพย์สมบัติ ฉะนั้น ให้เราสะสมทรัพย์สมบัติสำหรับโลกหน้ามิใช่โลกนี้

วันที่ 22 ตุลาคม 2555

ลก.12.13-21

เราระลึกถึงข้อความในพระวรสารหัวข้อ “ระวังความโลก” ความโลภนำไปสู่รูปแบบหนึ่งของความมีคบอด คือมีคบอดเพราะเงินทอง เราไม่สามารถเห็นว่า วันหนึ่งทุกอย่างจะเปิดเผย. รวมทั้งการคดโกงของทุกคน ทำให้พวกเขามีอำนาจมากจนไม่มีใครต่อต้านพวกเขา. พวกเขาจ่ายเงินให้คนที่ร่วมมือด้วยหรือจ้างให้เจียบเสียด และพวกเขาข่มขู่คนอื่นและครอบครัวของเขา”. ในสถานการณ์เช่นนั้น เป็นการยากที่จะพบว่า มีคนกล้าหาญพอที่จะพูดความจริงออกมาหรือออกกฤษฎะเบียบรัฐบาลก่อนจะทำการสิ่งต่างๆ ด้วยความโลภ พาให้เจ้าหน้าที่ถือโกงด้วย. เขาได้รับการบอกเล่าว่า “คุณไม่สามารถลดความโลภได้” ความโลภและการคดโกงมาเกาะติดในระบบที่ยากจะแก้ไข

หลายคนชอบความร่ำรวยและความสะดวกสบายของโลกวัตถุ. บางคนก็เห็นว่าเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว ที่พวกเขาสามารถหายตัวในความมูบวาบ.

เราควรระลึกสิ่งที่ทำให้ตัวเราร่ำรวยด้วยสิ่งที่ยั่งยืนกว่า. ให้เราระลึกว่า ความมั่งคั่งในโลกนี้ไม่ใช่สำหรับเรา และไม่จำเป็นสำหรับความมียู่ของเราด้วย